
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธกิารบดี 

ครั้งที ่3/2559 
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ณ ห้องประชุมกรรมการ ชัน้ 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
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รายชื่อผู้มาประชุม      ต าแหน่ง 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กชพร  ศิรโิภคากิจ รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 

3. นายอภิชาติ  สวนค ากอง รองอธิการบดีฝา่ยกายภาพ 

๑. 4. นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ ผู้ช่วยอธิการบด ี

๒. 5. นางสาวณฐัฐินยี์  สนิฉมิ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   

6. นายวิเชียร   ค ารนิทร ์ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการ 

7. นายประคอง  ยอดหอม ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ 

8. นางสาวสิรวีธ ์ อินจินดา ผู้อ านวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ ์

9. นางสาวนีร  เรียนกุนา ผู้อ านวยการกองคลัง 

10. นางประทุมทิพย์  ดวงทวีรัตน์ ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 

11. นายประศาสน ์ กอ้งสมทุร ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

๓. 12. นายธนภัทร  ปัญญาวงค์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการเจา้หนา้ที่  

13. นางศรีกุล  นนัทะชมพู ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

14. นางรุง่ทิวา  เจริญทรัพย ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ แทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

15. นางสาวศรีวรรณ  บุญเรอืง หัวหน้างานบรหิารและธุรการ  

แทน ผู้อ านวยการศนูยศ์ิลปวฒันธรรม 

16. นางสาวนติยา  ใจกันทา หัวหน้างานมาตรฐานการควบคุมภายใน 

แทนผู้อ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

17. นางปราณี  พันธุ์วุฒิ ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 

18. นางพัชรี  ค ารนิทร ์ หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางลดัดาวรรณ บ ารุงกาญจน์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏบิัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กรรมการลาประชุม 

1. อาจารย์รชฏ  เชือ้วิโรจน ์ รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์ 

๔. 2. นางกมลวรรณ  เปรมเกษม ที่ปรึกษาอธิการบด ี

3. นายสุกจิ  ตดิชัย ผู้อ านวยการกองกจิการนักศกึษา 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา  เผ่าตะ๊ใจ    เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางสาวกริยิา  ทิพย์โอสถ   เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 

  เนื่องจากประธานคณะกรรมการติดภารกิจจ าเป็นเร่งดว่นจะเข้าประชุมภายหลัง ได้มอบให้รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธาน

คณะกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

    1.1 เรื่องที่อธกิารบดแีจ้งเพื่อทราบ 
 

  -ไม่มี- 
 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

 1.2.1  แนวทางการใช้ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  

ข้อ 39 วรรค 2  
 

   ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 วรรค 2 พอสรุปได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี   

ตกลงราคา ข้อ ๓๙ วรรค ๒ บางหน่วยงานงานยังเข้าใจคลาดเคลื่อน และอาจลุกลามไปจนถึงการต้องถูก

ลงโทษทางปกครองซึ่งหลายท่านไม่ทราบมาก่อน ความส าคัญอยู่ที่ว่า ข้อ 39 วรรค 2 มีหลักเกณฑ์การใช้งาน

คอ่นข้างชัดเจน และไม่ใชเ่ป็นกรณเีร่งด่วนทุกเร่ือง 
 

ประเด็นส าคัญ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2539 ขอ้ ๓๙ วรรค ๒ 

วิธีการตกลงราคา  

ข้อ 39 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้

รับจา้งโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรอืจ้างไดภ้ายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหนา้สว่น

ราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ตาม ข้อ 29 ( วรรค 2 ) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจ าเป็น

และเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการ ตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นด าเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้า

ส่วนราชการ และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจ

รับโดยอนุโลม “ไม่ใชเ่ป็นกรณเีร่งด่วนทุกเร่ือง” 
 

หลักคิดก่อนใช ้

ตามระเบยีบฯ พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ ขอ้ 39 วรรค 2 องคป์ระกอบของการจัดซื้อ

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีจ าเป็นเร่งด่วนคอื 

                1.เป็นกรณจี าเป็นและเร่งด่วน   

               2.เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 

                3.ไม่อาจด าเนินการตามปกตไิด้ทัน กรณีที่ส่วนราชการจะสามารถด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้างไป
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กอ่นโดยไม่ผา่นกระบวนการซื้อหรอืจ้างตามปกตินัน้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงครบถว้นทั้ง 3 องคป์ระกอบ จะ

ขาดเสยีซึ่งองคป์ระกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ 

บทลงโทษทางปกครอง 

ข้อ 37 เจา้หน้าที่ผูใ้ดมหีนา้ที่ด าเนินการจัดซื้อหรอืจัดจ้าง ปฏิบตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่

ตามกฎหมายหรอืระเบยีบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจดัซื้อหรอืจัดจ้างเพือ่ใหอ้ านาจ

สั่งซื้อสั่งจ้างหรอืวธิีการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบยีบดังกล่าว เปน็เหตใุห้

เกิดความเสียหายแก่รัฐต้องรบัโทษปรับทางปกครอง ช้ันที ่4 (หมายเหต ุ โทษช้ันที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือน

ตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน) 
 

การจัดซ้ือ/จัดจ้าง ตามนยัขอ้ 39 วรรค 2 

การซื้อ/การจา้งโดยวิธีการตกลงราคา ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ที่เกดิขึน้โดยไม่ได้คาดหมาย

ไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทันให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการ

นั้น ด าเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อ หัวหน้าส่วนราชการให้

ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลมตามระเบียบฯข้อ 39 วรรค 2 

เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่ เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการ

ตามปกติได้ทัน และวงเงินในการซื้อหรือจ้างไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากจ าเป็นต้องซื้อหรือจ้างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่

พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ก็สามารถด าเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อนได้ โดยไม่

จ าเป็นต้องจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 27 เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องซื้อหรือจ้างเร่งด่วน 

จึงไม่อาจรอรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบก่อนได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้

ด าเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อนแล้วให้รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ แล้วให้ถือว่ารายงาน

ขอความเห็นชอบเป็นหลักฐานในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร่งด่วนตามข้อ  39 วรรค 2 วงเงินเกิน

หรือไม่เกิน 10,000 บาท ก็ตามจึงไม่ต้องมีกรรมการตรวจรับ แต่ให้ใช้รายงานขอความเห็นชอบที่หัวหน้าส่วน

ราชการให้ความเห็นชอบในการซื้อหรอืจ้างโดยเร่งด่วนดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับ 
 

ที่ประชุมรับทราบ และก าชับให้ทุกหน่วยงานศึกษาและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานอธกิารบดี 

        ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที ่8 มกราคม 2559 
 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานโดยไม่มีการแกไ้ข 
    

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

3.1 ติดตามการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการส านักงานอธกิารบดี 
 

๑. ผลการหารอืที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม ครั้งที ่2/2559 เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2559  
 

ตามที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ได้มีมติให้มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามมติ โดย

ให้เสนอที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม กอ่นเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพจิารณา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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๑.๑ การจัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารรวมศูนย์ของส านักงานอธิการบดี 
 

           ตามที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 

มกราคม 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารรวมศูนย์ของส านักงานอธิการบดี  ให้ด าเนินการ

จัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ส าหรับ กรณีหน่วยงานที่ได้ท าสัญญาฯ ไปแล้ว              

ให้ด าเนินการตามสัญญาจนครบ กรณีหน่วยงานที่ถ่ายเอกสารทั่วไปให้ไปใช้บริการศูนย์ถ่ายเอกสารรวมศูนย์ 

และให้คณะท างานฯ พิจารณาก าหนดพืน้ที่ อัตราคา่เชา่ โดยอาจเพิ่มในสัญญาให้สามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มได้  
 

  คณะท างานฯ ได้น าเสนอที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม คร้ังที ่2/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 

2559 โดยได้หารอืในประเด็นดังกล่าว และมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

1. หากจะจัดตั้งศูนย์ถ่ายเอกสาร การสรรหาผู้ประกอบการต้องด าเนินการตาม

ระเบียบพัสดุ  และสถานที่ต้องเหมาะสม อากาศถ่ายเท ไม่คับแคบจนเกินไป สามารถเก็บทรัพย์สินได้อย่าง

ปลอดภัย ซึ่งคณะท างานฯ จะพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป หรือหากจะปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถ

ประกอบกิจการได้ทั้งร้านกาแฟและร้านถ่ายเอกสาร ซึ่งอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการ

ปรับปรุง/ต่อเติมสถานที่เอง และควรให้ผู้ประกอบการต้องเสนอรูปแบบรา้นคา้ สินคา้ ราคา เสนอคณะท างานฯ 

พิจารณาล่วงหน้า เพื่อให้ส านักงานอธิการบดีได้รับประโยชน์สูงสุด 

2. เนื่องจากส านักงานอธิการบดีได้กู้ยืมเงินจากกองทุนส านักงานอธิการบดี  โดยมี

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างร้านกาแฟของส านักงานอธิการบดี  หากจะปรับปรุงร้านดังกล่าวเป็นศูนย์ถ่าย

เอกสาร จะผิดวัตถุประสงคห์รอืไม่ 
 

ที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม เห็นชอบให้ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นร้านกาแฟและร้าน           

ถา่ยเอกสาร โดยมอบหมายให้ผูอ้ านวยการกองอาคารและสถานที่พิจารณาออกแบบและปรับพืน้ที่ให้เหมาะสม 

แล้วเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพจิารณา  
 

   ที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

และให้คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และการบริหารจัดการรายได้ของส านักงานอธิการบดี

พิจารณาด าเนินการโดยเร่งด่วน และให้เสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีเห็นชอบตามล าดับ 
 

1.2 การประกันคุณภาพภายในและการบริหารความเสี่ยง : กลยุทธ์ในการผลักดัน

ความส าเร็จของแผนควบคมุภายใน 
 

       สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ

วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและมี

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า กลยุทธ์การผลักดันตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนควบคุมภายในที่เสนอ

ให้น าผลความส าเร็จของตัวชี้วัดในความรับผิดชอบของกอง บรรจุไว้ใน TOR ผู้อ านวยการกองและบุคลากรใน

กองที่เกี่ยวข้อง นั้น เห็นว่าอาจไม่เป็นธรรมกับหน่วยงานที่มีตัวชี้วัดน้อย เนื่องจากแต่ละกองมีภาระงานต่างกัน 

จึงควรก าหนดให้เป็นมาตรฐาน หรือควรปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่น เช่น การให้รางวัลกับผู้ที่ผลักดันตัวชี้วัด

ส าเร็จ เป็นต้น และที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
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1. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่เสนอ และให้

ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด าเนินการติดตามและรายงานให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะต่อไป 

2. กลยุทธ์ในการผลักดันความส าเร็จของแผนควบคุมภายใน ที่เสนอให้น าผล

ความส าเร็จของตัวชี้วัดในความรับผิดชอบของกอง บรรจุไว้ใน TOR นั้น ให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่น าไป

หารือกับผูเ้ก่ียวข้องเพื่อก าหนดมาตรฐานให้ชัดเจนและเป็นธรรม 

 

ที่ประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีข้อเสนอแนะ

ดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยง แต่ละหน่วยงานจะได้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่เท่ากัน แต่

ตัวชีว้ัดดังกล่าวเป็นเรื่องที่หน่วยงานก าหนดขึน้และมีกิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากน ามาก าหนดไว้

ใน TOR จะเป็นการผลักดันให้หน่วยงานและบุคลากรด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่จะไม่เป็นธรรมกับ

บุคลากรที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว 

๒. ควรก าหนดตัวชี้วัดในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี แต่งตั้งคณะท างานเพื่อ

ผลักดันการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และต้องยอมรับผลการด าเนินงานร่วมกัน เช่น ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นต้น 

๓. ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ้อม

เตรียมรับภัยพิบัติต่าง ๆ นั้น กองอาคารและสถานที่ได้ด าเนินการเตรียมซ้อมรับภัยพิบัติเป็นประจ าทุกปี  เช่น 

อัคคีภัย แจ้งเตือนหน่วยงานเตรียมรับพายุฤดูร้อน และเฝ้าระวังไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อหยุดราชการเป็นเวลานาน 

เป็นต้น แต่ในปีที่ผ่านมามีการปรับแผนโดยซ้อมรับภัยแผ่นดินไหวปีเว้นปี และได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ดูแลอาคาร เพื่อส ารวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ หากมีอุปกรณ์ใดหมดอายุการใช้งานให้เสนอ

หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาจัดซื้อทดแทน ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน กองอาคารฯ จึงเห็นว่าควรเสนอ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 
 

  และเห็นควรเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพจิารณา ดังนี้ 

1. ไม่เห็นชอบให้น าผลความส าเร็จของตัวชี้วัดในความรับผิดชอบของกอง บรรจุไว้

ใน TOR ของบุคลากรทุกคน 

2. ให้ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานน าร่องในการซ้อมเตรียมรับภัยพิบัติต่าง  ๆ 

โดยมอบให้กองอาคารและสถานที่จัดท าโครงการ และให้ก าหนดเป็นตัวชีว้ัดในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1. ไม่เห็นชอบให้น าผลความส าเร็จของตัวชี้วัดในความรับผิดชอบของกอง บรรจุไว้

ใน TOR ของบุคลากรทุกคน ตามที่เสนอ  

2. เห็นชอบให้ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานน าร่องในการซ้อมเตรียมรับ        

ภัยพิบัติต่าง ๆ  โดยมอบให้กองอาคารและสถานที่จัดท าโครงการ และให้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในภาพรวมของ

ส านักงานอธิการบดี 
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1.3 การบริหารจัดการเงนิรับฝากของส านักงานอธกิารบดี 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2559     

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ได้พิจารณาเรื่องการน าเงินรับฝากของสถานีวิทยุฯ น าเข้าเป็นรายได้ของ

ส านักงานอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าสถานีวิทยุฯ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ถอืเป็นหน่วยงานหนึ่ง

ที่สังกัดอยู่ในส านักงานอธิการบดี และใช้งบกลางของส านักงานอธิการบดีในการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน     

4 ราย และค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ หลายรายการ ดังนั้น หากสถานีวิทยุมีรายได้ควรน ามาชดเชยคืนงบกลาง

ส านักงานอธิการบดี และยังมีกรณเีงินรับฝากจากการอบรม นบก. นบส. จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏบิตัิ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และที่ประชุมมีมติให้กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน และกองการเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบรายละเอียด และน าไปบรรจุไว้ในการปรับเงินรายได้ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ให้

ชัดเจนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน นั้น 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง (กองแผนงาน กองคลัง กองกลาง                     

กองการเจา้หน้าทื่) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีความเห็นพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. เงินรับฝากจากยอดคงเหลือโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกจิการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น จ านวน 424,726.50 บาท เพื่อตั้งจ่าย วงเงิน 424,720 บาท โดยสมทบ

ค่าสาธารณูปโภค 42,470 บาท คงเหลือเพื่อตั้งจ่าย 382,250 บาท จัดสรรเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง

ส านักงานอธิการบดี 127,410 บาท , กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ 127,410 บาท และเพื่อ

การพัฒนางานและบุคลากรกองกลาง และหรือของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 127,430 บาท 

โดยมอบหมายให้ต้นเรื่อง (กองกลาง) จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ต่อไป 

๒. เ งิ นรับฝากจากยอดคง เหลือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาระดับกลางโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นบก.มจ.) จ านวน 525,514 บาท เพื่อตั้งจ่าย วงเงิน 

525,510 บาท โดยสมทบค่าสาธารณูปโภค 52550 คงเหลือ 472,960 บาท อาศัยระเบียบฯ ว่าด้วยการ

จัดการฝึกอบรม พ.ศ. 2550 (ข้อ ๘) แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 236,480 บาท และ

ส่วนกลางส านักงานอธิการบดี 236,480 บาท โดยมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เสนออธิการบดีขอเบิกเงิน

รับฝากเพื่อเป็นรายรับส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย  ตามระเบียบฯ และน าเสนอคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดีพิจารณาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งรายละเอียดในส่วนของส่วนกลางส านักงาน

อธิการบดี  โดยมอบหมายให้ต้นสังกัด (กองการเจ้าหน้าที่) จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ตามมติความ

เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ต่อไป   
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า กรณีเงินรับฝากของกองการเจ้าหน้าที่  นั้น 

เนื่องจากการจัดโครงการดังกล่าวกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่มีหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยด าเนินโครงการฯ ด้วย ดังนั้น เมื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายแล้ว ต้องหารือร่วมกัน 

โดยให้ส านักงานตรวจสอบภายในให้ค าแนะน าแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานพิจารณาตั้งประมาณการรายจ่าย และเสนอ

ที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีเห็นชอบ ตามล าดับ 
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1.4 หลักเกณฑ์การไปศึกษาดงูาน ณ ต่างประเทศ ของผูบ้รหิารระดับกลาง  

และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2559       

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ได้มีข้อสังเกตกรณีที่มีหน่วยงานเอกชน เสนอให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีการก าหนดระบบและหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ชัดเจน ที่ประชุมได้มอบหมายให้

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์  โดยให้น าไปหารือในที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม          

กอ่นเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี และที่ประชุมรองอธิการบดีพจิารณาตามล าดับ นั้น 
 

  ที่ประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีข้อเสนอแนะ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีวา่ ส านักงานอธิการบดีได้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลยั

แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 และขอเสนอที่

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติกรณีที่มีหน่วยงานหรือบุคลากรได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกให้

เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ให้เสนอเสนอที่ประชุม สนอ.ฟอรั่มพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดี 
 

   ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบแนวปฏิบัติตามที่เสนอ และให้แจ้งหน่วยงานใน

ส านักงานอธิการบดีทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

      2. การด าเนินงานเกี่ยวกับการเรี่ยไรเงิน 
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ) พิจารณาหลักเกณฑ์ใน

เรื่องการด าเนินการตามลักษณะของการเรี่ยไรตามเกณฑ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเรี่ยไร

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และงานวินัยและนิติการ เสนอคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ นั้น 
 

  ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์  ยาวิชัยชูลาภ) ได้ศึกษาและสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับ

ระเบียบดังกล่าวแล้ว ได้ความว่า เจตนารมณ์ของการเรี่ยไรตามระเบียบดังกล่าว มีเจตนาและวัตถุประสงค์

เพื่อที่จะควบคุมการเรี่ยไรที่อาจสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อประชาชน และควบคุมการก่อความ

รบกวน ร าคาญในสังคม รวมตลอดทั้งการแอบอ้าง แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันจะน าไปสู่การทุจริต

คอรัปช่ัน โดยการเรี่ยไรไม่รวมไปถึงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ภาครัฐ  หรือภาคเอกชนให้การ

สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดีกังวล วิตก หรอืเป็นห่วง เนื่องจากการขอรับ

การสนับสนุนใด ๆ มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 บัญญัติรองรับการได้มา    

ซึ่งรายได้ที่อาจได้มาโดยการบรจิาค การสนับสนุน ถอืว่าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลยัอีกทางหนึ่งรองรับ กรณีจงึ

ไม่ต้องบังคับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรดีังกล่าว ดังนั้น เมื่อการเรี่ยไรในลักษณะของการท าบุญทอดกฐิน 

หรอืทอดผ้าป่าสามัคคี เข้าลักษณะเป็นการเรี่ยไรเงินตามใจสมัครจากบุคคลทั่วไป การด าเนินการจึงต้องเป็นไป

ตามเกณฑ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรดีังกล่าว ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะได้ถือปฏิบัติในโอกาสต่อไป 
 



~ 8 ~ 

  ที่ประชุมรับทราบ และให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมถอืเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
 

4.๑ พิจารณาการขออนุมตัิลาศกึษาต่อของบุคลากรกองกลาง 
 

  ตามที่นายวรภาส  ปูระณะพงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัดงานสภาคณาจารย์ กองกลาง ประสงค์จะขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ กรณีศึกษามาก่อนได้รับ

การบรรจุ ในระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการเงิน ภาคสมทบ   โดยไม่ใช้เวลาในการ

ปฏิบัติราชการ มีก าหนด ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 – 5 สิงหาคม 2559) โดยได้ผ่านความ

เห็นชอบจากผูบ้ังคับบัญชาเรยีบรอ้ยแล้ว นั้น  
 

  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็น

ในเบื้องต้นแล้ว ผลปรากฎว่า “คุณวุฒิและสาขาวิชาที่บุคลากรดังกล่าวศึกษาอยู่ ตรงกับหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ” ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการขอลาศึกษาของนายวรภาส  ปูระณะพงษ์  

และให้กองการเจา้หน้าที่พจิารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 4.๒ พิจารณาผลการหารอืแนวทางการด าเนินการขออนุมตัิจ้างลูกจา้งชั่วคราว 
 

ตามที่กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง

นักวิชาการศึกษา จ านวน ๑ ราย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 

ธันวาคม 2558 นั้น เนื่องจากยังไม่มีการออกค าสั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองงาน 

กองแนะแนวฯ จึงได้ติดตามการด าเนินงาน และได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งที่

ประชุมได้ให้กองแนะแนวฯ ไปพิจารณาทบทวนปรับลดค่าใช้จ่าย  งบด าเนินงานในส่วนของงบประมาณเงิน

รายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และกองแนะแนวฯ ได้ด าเนินการทบทวนปรับลดคา่ใช้จา่ยงบด าเนินงานฯ ดังนี้ 

๑. คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน   5,000  บาท 

๒. คา่เบี้ยประชุม    จ านวน   7,800 บาท 

๓. คา่ใช้จา่ยในการประชุม   จ านวน   1,170  บาท 

๔. เงินอุดหนุนนักศึกษาโครงการ IAESTE  จ านวน  64,000   บาท (เดมิ 128,000) 

รวมทั้งสิน้      77,970 บาท 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ผู้อ านวยการกองแนะแนวฯ ได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่า กองแนะแนวได้จ้าง

เหมาบุคลากรดังกล่าวปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว จึงประสงค์จะจ้างบุคลากรดังกล่าวเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

โดยได้บรรจุไว้ในค าของบประมาณประจ าปีและได้รับความเห็นชอบด้วยแล้ว และมิได้เป็นการขอเพิ่มอัตราก าลงั
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แต่อย่างใด อีกทั้งได้ด าเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยทุกประการ ขณะนี้คงค้างเพียงการท า

สัญญาจ้างเท่านั้น  
 

  ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

๑. หลักการในการรับบุลากรเข้าปฏิบัติงาน ต้องวิเคราะห์งาน เงิน ความเสี่ยง จัดท าแผน 

ก าหนดกระบวนการ และมีการประเมิน แล้วค่อยพิจารณาว่าหน่วยงานมีความจ าเป็นในการจา้งบุคลากรหรอืไม่ 

ซึ่งกรณีดังกล่าว เป็นการจ้างบุลากรคนเดิมและใช้งบประมาณตามแผน เพียงแต่ปรับสัญญาจ้างจากจ้างเหมา 

เป็นลูกจา้งช่ัวคราว ซึ่งเป็นการสรา้งความมั่นคงในอาชีพให้แกบุ่คลากร 

๒. ไม่ควรปรับลดเงินอุดหนุนนักศึกษาโครงการ IAESTE เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถ

ทราบแน่นอนว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากโครงการฯ จ านวนเท่าใด  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้  

๑. เห็นชอบให้กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์จ้างบุคลากร และให้กองการเจ้าหน้าที่

ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

๒. ให้คงเงินอุดหนุนนักศึกษาโครงการ IAESTE ตามงบประมาณที่ได้รับเดิม โดยให้ปรับลด

งบประมาณในส่วนอื่นแทน 
 

 4.3 พิจารณาการจัดขบวนเขา้ร่วมรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดพิธี “สระเกล้าด าหัวป้อเมือง         

เจยีงใหม่” มาเป็นประจ าทุกปี และส าหรับปี 2559 นี้ ได้ก าหนดจัดพิธี ในวันศุกรท์ี่ 15 เมษายน 2559 ตั้งแต่

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้แจ้งรายละเอียดการ

เข้ารว่มขบวนให้ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559 นั้น 
 

  ส าหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการจัดขบวนเข้าร่วมพิธีฯ เป็นประจ าทุกปี     

แต่เมื่อปี 2558 คณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นพอสรุปได้

ดังนี้ 

๑. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงาน 

๒. เนื่องจากในระหว่างวันที่  13-16 เมษายน 2559 เป็นช่วงวันหยุดราชการเทศกาล

สงกรานต์ นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิล าเนาเพื่อพบปะครอบครัวและ

ประกอบิธีทางท้องถิ่น เช่นเดียวกับบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึงไม่สามารถจัด

นักศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมพิธีดังกล่าวได้ทุกปี 

๓. เป็นกิจกรรมหลักขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (อบต. / เทศบาล / อ าเภอ /                                 

กลุ่มแม่บ้าน) ส่วนหน่วยงานสถาบันการศึกษามีเพียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น) 
 

ในการนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้เสนอที่ประชุมพิจารณา “ของดเข้าร่วมพิธีฯ ในปี 2559”    

โดยมีขอ้เสนอแนะว่า ในปีต่อ ๆ ไป มหาวิทยาลัยควรจัดเวียนเจา้ภาพแต่ละคณะ/ส านัก/ศูนย์ เข้ารว่มรับผิดชอบ

แต่ละปี ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นกจิกรรมในภาพรวมมหาวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่

ขอความรว่มมือมาทุกปี เห็นควรส่งผู้แทนเข้ารว่มพิธี และที่ประชุมพิจารณาในประเด็นเรื่องงบประมาณ ซึ่งทาง

เจา้หน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรายงานว่าไม่มีผลกระทบ จะมีเพียงผู้เข้ารว่มงานเท่านั้น ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้ 

1. ให้จัดผู้ เข้าร่วมขบวนฯ โดยให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัย  หรือ            

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลเป็นผู้สั่งการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผดิชอบประสานงานด าเนินการ  

2. กิจกรรมใดที่มีนักศึกษาเข้าร่วม ให้กองกิจการนักศึกษาด าเนินการโดยประสานงานกับ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

3. ส าหรับปีต่อไป กิจกรรมใดที่ต้องมีผู้บริหาร บุคลากร หรือนักศึกษาเข้าร่วม ให้ศูนย์ฯ    

รา่งเป็นแผนเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แล้วให้ถือปฏิบัติเป็นปี ๆ 
 

4.4 พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการ

ด าเนินงานกองทุนสนับสนนุวิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานอธกิารบดี และ 

“ร่าง” ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานกองทุนสนบัสนุน

วิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานอธกิารบดี 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2559  ได้พิจารณาเรื่องการน าเงินรับฝากของสถานีวิทยุฯ  น าเข้าเป็นรายได้ของส านักงาน

อธิการบดี ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าสถานีวทิยุฯ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ถอืเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่

ในส านักงานอธิการบดี และใช้งบกลางของส านักงานอธิการบดีในการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 4 ราย และ

ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ หลายรายการ ดังนั้น หากสถานีวิทยุมีรายได้ควรน ามาชดเชยคืนงบกลางส านักงาน

อธิการบดี และยังมีกรณีเงินรับฝากจากการอบรม นบก. นบส. จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน นั้น 
 

  ที่ประชุม สนอ. ฟอรั่ม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 มีข้อเสนอแนะว่า ส านักงานอธิการบดี

ควรผลักดันการจัดตั้งกองทุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานอธิการบดี  เพื่อรองรับเงินรับฝากและ

เงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี  และมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่  และกองคลัง หารือร่วมกันเพื่อร่าง

คณะกรรมการกองทุนวิชาการ เสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง

กองทุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานอธิการบดี  
 

  ในการนี้ กองการเจา้หน้าที่ จึงได้จัดท า “รา่ง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง องคป์ระกอบ

คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานอธิการบดี  และ “ร่าง” 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ของส านักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยมีระเบียบฯ กองทุนสนับสนุนวิชาการ

และการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนทั้งหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุน
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วิชาการ ซึ่งส านักงานอธิการบดีสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของ

ส านักงานอธิการบดีได้โดยไม่ต้องจัดท าประกาศใด ๆ เพิ่มเติม 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ส านักงานอธิการบดีตามที่เสนอ ทั้งนี ้ให้กองคลังด าเนินการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ เสนอ

อธิการบดีลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ๆ 
 

 5.1 มุมอ่านหนังสือ 
 

  ตามที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้ส่งเอกสาร หนังสือ และวารสารต่าง ๆ ให้แก่

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งส านักหอสมุดได้เก็บรวบรวมหนังสือเหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว              

และที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณาว่า ควรมีมุมอ่านหนังสือหรือห้องอ่านหนังสือประจ า

ส านักงานอธิการบดี เพื่อเป็นแหล่งความรู ้เป็นการรณรงค์ ส่งเสรมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรักการอ่านมาก

ขึน้ โดยจัดเป็นมุมอ่านหนังสือ เป็นมุมพักผอ่น มีเสียงเพลง มีเคร่ืองดื่มบรกิาร เพื่อให้บุคลากรได้มาอ่านหนังสือ

ยามว่าง โดยอาจจัดมุมหนังสือไว้ที่ห้องเสลา นั้น 
 

  คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี รับทราบและเห็นชอบที่จะมีมุมอ่านหนังสือประจ า

ส านักงานอธิการบดีโดยมีข้อเสนอแนะว่า จัดเป็นมุมอ่านหนังสือจะเหมาะสมกว่าจัดเป็นห้องอ่านหนังสือ                  

ที่ห้องเสลา เนื่องจากสภาพแวดล้อมของส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานประจ า ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ 

จะมีเวลาว่างในช่วงพักกลางวัน และก่อนหรือหลังเลิกงาน จึงเสนอให้จัดเป็นมุมอ่านหนังสือที่เป็นลักษณะ      

การอ่านเพื่อพักผ่อนหรอืรอเวลา เป็นมุมสบายๆ มีบริการเครื่องดื่ม 

 

  ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาสถานที่ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อ านวยการกองกลาง            

ไปด าเนินการ แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี และที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วย

อธิการบดีทราบ 
 

๕.๒ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 

ตามแผนก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 4/๒๕๕9 เป็นวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559  

เวลา 09.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานแม่โจ้ 80 ปี อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าว 

คณะรัฐมนตรไีด้ประกาศเป็นวันหยุดราชการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันประชุมคร้ังต่อไป  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไป            

เป็นวันจันทรท์ี่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานแม่โจ้ 80 ป ี  
 

 

 

 




